

"thạo việc". Khắc phục tình hình "hành dân" ở một số cán bộ, công chức. Xây dựng đạo đức công chức cho công chức các ngạch để đội ngũ công chức cấp huyện thực sự là những công bộc của dân.

4. Đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng cơ quan trong sạch vững mạnh.

UBND cấp huyện phải chỉ đạo các phòng chuyên môn tích cực hưởng ứng phong trào thi đua xây dựng cơ quan, chính quyền trong sạch vững mạnh, phải coi trọng từ khâu đăng ký phần đầu cho đến xét duyệt, tổng kết, khen thưởng. Thực hiện tốt để án cải cách hành chính theo cơ chế "một cửa".

5. Các phòng chuyên môn cấp huyện chịu sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy, chính quyền cấp huyện và sự chỉ đạo về chuyên môn của các sở, ban, ngành nên cần có sự phối hợp chặt chẽ các sở, ngành của tỉnh với chính quyền cấp huyện để các phòng chuyên môn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

6. Tăng cường trang thiết bị phương tiện làm việc cho các phòng chuyên môn như nâng cấp phòng làm việc, mua sắm trang thiết bị bàn ghế, tủ đựng tài liệu, vi tính, kết nối mạng Internet... để góp phần từng bước hiện đại hóa công sở làm việc. ■

## THỰC HIỆN CƠ CHẾ "MỘT CỬA" tại Sở Tài nguyên và Môi trường Tuyên Quang

■ TRẦN NAM PHONG (\*)

**N**gành Tài nguyên và Môi trường là ngành quản lý đa lĩnh vực, gồm: quản lý tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường, khí tượng thủy văn và đo đạc bản đồ. Hầu hết các lĩnh vực do ngành quản lý đều hết sức nhạy cảm và có tác động đến nhiều ngành, nhiều tổ chức, cá nhân và có ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh khi những vấn đề quản lý thuộc ngành không được giải quyết nhanh, đầy đủ, đúng pháp luật và kịp thời đáp ứng yêu cầu của sự phát triển.

Nhận thức rõ vai trò, nhiệm vụ về các lĩnh vực quản lý của ngành có tác động sâu rộng, ảnh hưởng đến việc thực hiện các chương trình, dự án đầu tư phát triển kinh tế của tỉnh. Vì vậy, trong nhiều năm qua nhất là những năm gần đây ngành đã tích cực chủ động thực hiện các giải pháp cải cách thủ tục hành chính trong các khâu: lập bản đồ thu hồi, giao đất để giải phóng mặt bằng các công trình kết cấu hạ tầng, giao thông, thủy lợi, di dân tái định cư... và các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh, cụ thể như: công trình thủy điện Tuyên Quang, quốc lộ 2, quốc lộ 2C, quốc lộ 37, cụm các khu công nghiệp - dịch vụ - đô thị Long Bình An... Ngành đã nỗ lực cùng các cấp, các ngành tham gia xây dựng hoàn thành các quy hoạch: quy hoạch sử dụng đất toàn tỉnh, quy hoạch giao thông, du lịch, công nghiệp, quy hoạch xây dựng các công trình... phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Để thực hiện tốt công tác này, ngành đã chủ động xây dựng, trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang và đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 86/2004/QĐ-UBND ngày 13/12/2004, với nhiệm vụ được giao: thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" trong việc giải quyết các công việc về đất đai, như: lập hồ sơ thu hồi, giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký và cung cấp thông tin về thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đối với các tổ chức.

Xuất phát từ thực tiễn và yêu cầu quản lý của ngành để khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai, khoáng sản, đáp ứng yêu cầu

(\*) Chánh Văn phòng - Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang

phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức thực hiện cơ chế "một cửa" trên tất cả các lĩnh vực: đất đai, khoáng sản, môi trường, nước. Ban hành quy chế hoạt động "một cửa" và niêm yết công khai tại nơi làm việc của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các quy định quy trình, hướng dẫn thực hiện. Ngành đã ban hành các văn bản hướng dẫn thuộc trách nhiệm của ngành để các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh thực hiện đồng thời để thực hiện tốt cơ chế "một cửa".

Kết quả thực hiện trong năm 2005, sở đã thẩm định trình UBND tỉnh 75 công trình thu hồi, giao đất, cho thuê đất với tổng diện tích là 810, 79 ha. Thẩm định bồi thường thiệt hại về đất xong 34 công trình với tổng diện tích đất thu hồi là 534.89 ha, của 1.782 chủ sử dụng có đất bị thu hồi, với tổng số kinh phí bồi thường thiệt hại về đất là 9.752.394.150 đồng. Thẩm định trình UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận cho 27 tổ chức (37 giấy chứng nhận) với tổng diện tích là 139, 27 ha. Thẩm định, trình UBND tỉnh cấp 3 giấy phép thăm dò khoáng sản; 31 giấy phép khai thác khoáng sản; thu hồi 2 giấy phép khai thác đá vôi.

Từ tháng 4/2005 đến nay, sau gần một năm triển khai đề án "một cửa" bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã tiếp nhận 195 lượt hồ sơ, bao gồm các lĩnh vực: đất đai (152 hồ sơ), khoáng sản (36 hồ sơ), nước (3 hồ sơ), môi trường (4 hồ sơ). Các hồ sơ được tiếp nhận đã cơ bản được giải quyết trên 90% đúng thời gian quy định với những hồ sơ của các tổ chức lập bảo đảm chất lượng. Bước đầu tạo điều kiện cho các tổ chức có đầu mối liên hệ giải quyết các thủ tục hành chính, các thủ tục hồ sơ, giấy tờ được công khai, minh bạch, thời gian giải quyết công việc được rút ngắn; cơ bản đáp ứng yêu cầu của các tổ chức, cá nhân hoạt động có liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Đạt được những kết quả đó, ngành Tài nguyên và Môi trường thấy rằng: Trước hết là phải làm tốt công tác tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực của ngành. Ngành chủ động xây dựng

các văn bản hướng dẫn triển khai thi hành các quy định của luật: đất đai, khoáng sản, môi trường, nước và chỉ đạo của tỉnh. Xây dựng quy chế làm việc, bố trí cán bộ chuyên trách, phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận chuyên môn thuộc sở. Phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp trong việc triển khai thực hiện các thủ tục hành chính của ngành.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế: Do thực hiện giao dịch "một cửa" trên nhiều lĩnh vực và công việc mới mẻ nhưng chỉ bố trí một cán bộ nên khi tiếp nhận hồ sơ có lúc còn lúng túng. Còn tiếp nhận một số hồ sơ về số liệu, còn sai sót, chưa chính xác dẫn đến khi thẩm định phải trả lại cho tổ chức để hoàn thiện. Chất lượng hồ sơ của các tổ chức, cá nhân giao nộp còn nhiều hạn chế, phải trả lại nhiều lần mặc dù đã được hướng dẫn kỹ, dẫn đến tiến độ còn chậm. Hồ sơ vụ việc liên quan đến nhiều lĩnh vực, trong đó một số lĩnh vực như khoáng sản, môi trường, nước... do các văn bản pháp luật còn chưa đồng bộ, một số quy định mới được ban hành đã ảnh hưởng đến thời gian thẩm định, trình duyệt hồ sơ. Nhiều hồ sơ có liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực, khi giải quyết phải kiểm tra, rà soát nhưng sự phối kết hợp chưa được thường xuyên dẫn đến chậm xử lý.

Để khắc phục những tồn tại trên và đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, trong giai đoạn 2006-2010 cần thực hiện một số giải pháp trọng tâm sau:

1. Tiếp tục rà soát toàn bộ các văn bản, các quy định thuộc lĩnh vực của ngành để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ những nội dung, những quy định không phù hợp với chính sách pháp luật hiện hành của nhà nước, gây khó khăn, phiền hà cho nhân dân. Tiếp tục xây dựng và ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền của ngành để bảo đảm tốt cho công tác giải quyết các thủ tục hành chính nhanh gọn, không gây phiền hà và đúng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường.

*(Xem tiếp trang 31)*

và phân công, giao trách nhiệm cho các tổ chức trong hệ thống chính trị để ra biện pháp và thực hiện theo quyền hạn, trách nhiệm của từng tổ chức. Những chủ trương công tác thuộc thẩm quyền quyết định của chính quyền và đoàn thể thì từng tổ chức đó chủ động đề xuất, cấp uỷ đảng bàn và có ý kiến về những nội dung quan trọng.

Xây dựng và thực hiện Quy chế làm việc mối quan hệ giữa Bí thư cấp uỷ với Chủ tịch HĐND, UBND, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc và người đứng đầu các đoàn thể để bàn kịp thời những

vấn đề quan trọng bức xúc trên địa bàn, cấp uỷ quán xuyên được các mặt công tác tại địa phương.

Đảng bộ, chi bộ và cấp uỷ chăm lo xây dựng đào tạo đội ngũ cán bộ gồm nhiều thế hệ bổ sung và có kế tiếp thông qua rèn luyện đội ngũ đảng viên, phát hiện và bồi dưỡng những đảng viên có tài, có đức trong nhân dân để đảm đương các công tác trong hệ thống chính trị.

Tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành Nghị quyết của chi bộ, đảng bộ và đồng thời kiểm tra tư cách đảng viên; lắng nghe ý kiến nhận xét, đánh giá

của quần chúng đối với đảng viên và tổ chức đảng qua việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; cấp uỷ và chính quyền theo định kỳ tự phê bình trước đại diện của nhân dân.

Đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng, nâng cao hiệu lực lãnh đạo và quản lý, điều hành ở cơ sở là nhiệm vụ trọng tâm nâng cao nhận thức và làm đúng vai trò hạt nhân chính trị để đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới hệ thống chính trị ở cơ sở của tỉnh Lai Châu hiện nay■

## Thực hiện...

(Tiếp theo trang 21)

2. Coi trọng việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phát huy những kết quả đã đạt được trong những năm qua để thực hiện có hiệu quả cơ chế giao dịch "một cửa" tại cơ quan.

3. Lựa chọn, bố trí cán bộ làm công tác tiếp nhận và trả kết quả có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị và chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc.

4. Công khai các thủ tục hành chính, các giấy tờ, hồ sơ, thời hạn giải quyết, trách nhiệm của cơ quan nhà nước và của tổ chức, cá nhân có liên quan.

Công bố công khai cho dân biết để thực hiện và giám sát kiểm tra việc thực hiện của các cơ quan nhà nước.

5. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Tăng cường tiếp xúc, trao đổi với các tổ chức, công dân để xây dựng, điều chỉnh quy chế và lề lối làm việc phù hợp với tình hình và đúng các quy định của pháp luật.

6. Hoàn thành quy hoạch khoáng sản, quy hoạch sử dụng đất đai các cấp (tỉnh, huyện, xã), quy hoạch môi trường, quy hoạch khai thác sử

dụng tài nguyên nước và hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư. Phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của ngành.

7. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật về đất đai, khoáng sản, môi trường nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và 6 nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của tài nguyên đất, tài nguyên khoáng sản và môi trường. Tiến tới xã hội hoá việc quản lý, bảo vệ tài nguyên đất đai, khoáng sản và bảo vệ môi trường để mọi người dân tự bảo vệ, khai thác sử dụng tiết kiệm hợp lý, có hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai, khoáng sản và bảo vệ môi trường theo hướng phát triển bền vững.

8. Có kế hoạch xây dựng hệ thống thông tin bảo đảm cập nhật, chính lý biến động và khai thác thông tin nhanh, chính xác, kịp thời ở cả 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) phục vụ công tác quản lý tài nguyên và môi trường được chặt chẽ, liên kết thông suốt từ cơ sở đến các bộ, ngành của trung ương.

9. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai, khoáng sản, nước và bảo vệ môi trường trên địa bàn toàn tỉnh■